

Số: 24/KH-MNQT

Quang Trung, ngày 6 tháng 10 năm 2023

**KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ
XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM
GẮN VỚI PHONG TRÀO “TRƯỜNG HỌC NỞ HOA”**

Căn cứ kế hoạch số 15/KH-MNQT ngày 15/9/2023 của trường mầm non Quang Trung V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024;

Căn cứ tình hình thực tế, trường MN Quang Trung xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề “ Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm gắn với phong trào Trường học nở hoa” như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU.

Tạo môi trường công bằng, an toàn, thân thiện, lành mạnh; kích thích tính chủ động, tích cực và sáng tạo của trẻ em, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục phát triển toàn diện trẻ em trong nhà trường; Xây dựng môi trường thiên nhiên xanh giúp trẻ đắm mình trong môi trường trong lành để vui chơi hoạt động, khơi gợi tình yêu thiên nhiên và chăm sóc cây xanh của trẻ.

Nâng cao năng lực và ý thức trách nhiệm của cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên mầm non (GVMN) và cha mẹ trẻ trong thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục phát triển toàn diện trẻ em mầm non;

Huy động sự tham gia của gia đình và xã hội, tạo sự thống nhất trong thực hiện xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm (LTLTT) gắn với phong trào trường học nở hoa.

Giúp CBGVNV nhận thức đầy đủ, đúng đắn về tầm quan trọng trong việc tạo dựng, duy trì “Lớp học vui vẻ, trường học hạnh phúc” trong nhà trường, nơi mà ở đó trẻ em & CBGVNV được yêu thương, được tôn trọng, được an toàn, được vui vẻ ngay từ bên trong chính bản thân của người giáo viên và học sinh.

Xây dựng, duy trì và phát triển môi trường nhà trường sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn, thân thiện, đoàn kết, văn minh, bền vững.

Xây dựng môi trường học tập tích cực, giáo viên, nhân viên, trẻ có sức khỏe tốt, có những kỹ năng sống cần thiết.

Thực hiện chương trình GDMN theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm phù hợp với điều kiện của trường, lớp và của địa phương.

II. NỘI DUNG

1. Xây dựng môi trường nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục;
2. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng trong nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.
3. Đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục để huy động đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi nhằm nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ và tăng cường điều kiện thực hiện Chương trình GDMN;
4. Tuyên truyền, tạo sự thống nhất giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ và thực hiện Chuyên đề.

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ HÌNH THỨC THỰC HIỆN.

- Mỗi lớp sẽ trang trí môi trường trong và ngoài lớp học của mình, đảm bảo các tiêu chí: Môi trường mở, trải nghiệm, màu sắc hài hòa, bố cục sắp xếp cân đối, đảm bảo an toàn; phối hợp các phương pháp hình thức, tổ chức hợp lý, tăng cường tính chủ động tích cực của trẻ, tạo cơ hội cho trẻ được bộc lộ hết khả năng; Đánh giá đúng khả năng của mỗi trẻ để có những tác động phù hợp và tôn trọng những gì trẻ có. Tạo mối quan hệ hợp tác, chia sẻ giữa giáo viên, nhà trường, cha mẹ trẻ và cộng đồng trong NDCSGD trẻ.

Trên đây là kế hoạch xây dựng chuyên đề: chuyên đề “ Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” gắn với phong trào “Trường học nở hoa” của trường mầm non Quang Trung năm học 2023 - 2024. Đề nghị CBGVNV nhà trường nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban giám hiệu;
- 13 nhóm lớp

Người xây dựng



PH.T: Bùi Thị Lan Hương